



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ ศปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๑๐

ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๗๗๓๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการจัดทำป้ายไว้นิรณรังค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ประชาสัมพันธ์หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในทุกพื้นที่ โดยให้ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ดำเนินการ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำโครงการจัดทำป้ายไว้นิรณรังค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ในกรณีนี้ จึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำป้ายไว้นิรณรังค์ตามแบบที่กำหนด ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร
๒. นำป้ายไว้นิรณรังค์ไปติดประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หรือบริเวณสถานที่อื่นที่เหมาะสม
๓. รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำป้ายไว้นิรณรังค์ฯ ส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๆ ละ จำนวน ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยดำเนินการโอนงบประมาณผ่านระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับรูปแบบป้ายไว้นิรณรังค์ และแบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำป้ายไว้นิรณรังค์ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง www.disaster.go.th ในหัวข้อ หนังสือราชการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน